

สำเนา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง ที่แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง
เกี่ยวกับวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง
เกี่ยวกับวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2550 เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วน
ผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550 มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1.1 กำหนดให้ “วัตถุกันเสีย” หมายถึง วัตถุที่ใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

1.2 ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
(สารกันเสีย) จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2538 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2540 ซึ่งกำหนดเงื่อนไข
การใช้สารกันเสียไว้ 13 รายการ

ดังนั้น สารกันเสียบางรายการที่เคยปรากฏอยู่ในประกาศฯ 3 ฉบับ ตามข้อ 1.2 แต่ไม่ปรากฏอยู่ในประกาศฯ
ฉบับใหม่(ฉบับที่ 47) จึงไม่สามารถใช้เป็นสารกันเสียในเครื่องสำอางได้อีกต่อไป สารเหล่านี้ได้แก่ อะลูมิเนียม ไพริไทโอน
(Aluminium pyrrithione) ฟีนอล และเกลือต่างของฟีนอล(Phenol and its alkaline salts) ไทมอล รวมถึงสารที่มีไทมอล
(Thymol and other substances contain thymol) ด้วย ส่วนสารกันเสียบางรายการมีการปรับปรุงเงื่อนไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ผู้
ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศฯ(ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2550

1.3 ปัจจุบันสารกันเสียที่อนุญาตให้นำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ มีจำนวน
55 รายการ ซึ่งจะต้องใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าว เท่านั้น
ทั้งนี้ สำนักงานฯได้จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารแต่ละรายการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจได้ง่ายขึ้น
และสามารถนำข้อกำหนดไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามบัญชีท้ายประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ www.fda.moph.go.th/cosmetic

1.4 ผลิตภัณฑ์ใดที่ใช้สารกันเสียชนิดอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด หรือนำสารกันเสียตามรายการที่
กำหนดมาใช้ไม่ตรงตามเงื่อนไขในบัญชีท้ายประกาศฯ จะถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน
การผลิตเครื่องสำอาง จัดเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้

1.5 สารกันเสียบางรายการ สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ด้วย โดยกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศกำหนดเงื่อนไขการใช้สารเหล่านี้ไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ)

2. ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2550 เรื่อง การระบุข้อความอันจำเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอาง ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550 กำหนดให้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมสารกันเสีย จำนวน 9 รายการ ต้องแสดงข้อความอันจำเป็นที่ฉลากเครื่องสำอาง ตามที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศฯ .

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางดังกล่าวข้างต้น ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 164 ง ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550 ดังนั้น จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2551

ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์ 02-5907277-8 โทรสาร 02-5918468 ในเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา